

Đỗ Ngọc Bảo Châu - Cô lớp trưởng nhỏ bé với nhiều tài lẻ

Mỗi chuyên đề là một bầu trời kỉ niệm với những ấn tượng khó phai. Có lẽ trong suy nghĩ của các thầy cô giáo về các cô cậu lớp trưởng thường là hoạt bát, nhanh nhẹn, xông xáo và mau mồm mau miệng. Nhưng thật bất ngờ, năm học 2023-2024 khi nhận lớp 4A9, tôi hơi ngạc nhiên khi cô bé lớp trưởng lại khá nhỏ bé và ít nói. Tôi cũng lo lắng vì thấy lớp khá đông các bạn nam mà theo đánh giá của cô giáo lớp 3, có một số bạn rất nghịch. Tôi thầm nghĩ: “Liệu cô bé này có đảm đương được nhiệm vụ lớp trưởng trong năm lớp 4 này không nhỉ?”. Nhưng theo thời gian, tôi đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đến bây giờ, tôi thực sự rất yên tâm khi có cô bé lớp trưởng Đỗ Ngọc Bảo Châu đồng hành trong năm học này.

Bảo Châu trầm tính, ít nói nhưng đã nói là làm và làm rất có trách nhiệm. Cô bé không chỉ chăm ngoan, lễ phép mà còn rất gương mẫu trong học tập. Ngày nào đến lớp, em cũng soạn bài và chuẩn bị bài đầy đủ. Trong giờ học em luôn chăm chú nghe giảng, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà trong các bài kiểm tra, các kì thi, em luôn đạt kết quả tốt. Học giỏi nhưng Bảo Châu không kiêu căng, cho mình là hơn mọi người, mà em rất chan hòa với các bạn trong lớp, tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập. Em sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ về cách học và góp ý, động viên những bạn học yếu hơn. Do đó Bảo Châu luôn là nhân tố tạo cho tập thể lớp sự đoàn kết, thân thương và cùng tiến bộ. Hình ảnh Bảo Châu hiền lành, thân thiện ngời hướng dẫn bạn truy bài đã trở nên quen thuộc trong lớp 4A9.



*Sản phẩm tham gia cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”
của Bảo Châu*

Một điều tôi rất quý ở em đó là sự quyết tâm trong công việc. Hễ được cô giáo giao việc gì là em đều cố gắng hoàn thành tốt. Tuy em không nói nhiều nhưng việc làm của em đã nói lên được tất cả. Châu tham gia làm sản phẩm sáng tạo từ những đồ dùng, vật liệu đã qua sử dụng nhằm bảo vệ môi trường. Sản phẩm của em đã đạt giải Nhì cấp trường. Ngoài những giờ học ở lớp, về nhà Châu cũng giúp mẹ việc nhà. Em phụ mẹ nấu cơm, rửa bát. Mẹ Châu là giáo viên mầm non nên cũng bận và buổi sáng phải đi sớm nên hàng ngày Châu đến lớp sớm nhất lớp. Đến lớp em nhắc nhở các bạn truy bài, kiểm tra bài của các bạn. Bảo Châu lên kế hoạch truy bài cho từng ngày theo gợi ý của cô giáo nên giờ nào việc nấy. Các bạn trong lớp cũng nhờ thế mà có nếp học. Cứ đến giờ là lấy sách vở ra đọc bài hoặc làm Toán ra vở nháp. Nhờ vậy lớp tôi đã có nếp truy bài rất tốt và thường xuyên nhận được cờ thi đua hàng tuần.



Bảo Châu chăm chỉ làm việc nhà phụ giúp mẹ mỗi khi rảnh rỗi

Bên cạnh việc học tập thì Bảo Châu cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường. Trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Châu cùng các bạn trong ban làm báo tường của lớp đã hoàn thành tờ báo với nhiều nỗ lực. Thật vui vì tờ báo tường của lớp đã đạt giải Ba. Trong sân chơi Hội khỏe Phù Đổng, Bảo Châu cũng góp sức mình mang lại giải Nhất cho 4A9 trong niềm vui vỡ òa của cả lớp. Và đặc biệt, Hội chợ xuân vừa qua, Bảo Châu cùng bạn Bảo Khánh đã đại diện cho tập thể 4A9 tham gia thi trình diễn thời trang. Hai bạn đã đạt giải Nhất mang lại cho lớp thành tích đáng tự hào.



Bảo Châu hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức

Được hỏi về ước mơ, Châu chỉ mỉm cười không nói. Đến bây giờ tôi mới biết Châu cũng mong ước lớn lên sẽ làm cô giáo để mang sự hiểu biết của mình, tình yêu của mình truyền cho các thế hệ mai sau. Tôi rất cảm động khi nghe em nói: “Em mong ước được trở thành một giáo viên giống như cô”. Tôi tin rằng với sự suy nghĩ chín chắn cùng với niềm đam mê của mình thì ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Chúc cho ước mơ của Bảo Châu sẽ mang đến cho em thêm động lực để cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa. Hãy cố gắng, nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực Bảo Châu nhé!